

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1919 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560



- 1.สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
- 2.จอดรถในบริเวณที่ให้จอด
- 3.ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญชวนนักศึกษา รักษาวิชนัยจราจร โดยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สวมหมวกนิรภัย ทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์เข้า - ออก มหาวิทยาลัยฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ หัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ" วันที่ 21 ธันวาคม 2560

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ หัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ" วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560	
เวลา	กิจกรรม
09.00-10.30น.	- นำเสนอผลงานจากการฝึกปฏิบัติบทความวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติ กิตติเลิศไพศาล คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10.30-10.45 น.	- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45-12.00 น.	- นำเสนอผลงานจากการฝึกปฏิบัติบทความวิชาการ (ต่อ)
12.00-13.00 น.	-พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.	- นำเสนอ "บทความวิชาการ..กรณีตัวอย่างจากสาขาวิชา" พร้อมวิพากษ์ ชักถามแลกเปลี่ยน
14.30-14.50 น.	- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.50-16.00 น.	- นำเสนอ "บทความวิชาการ..กรณีตัวอย่างจากสาขาวิชา" พร้อมวิพากษ์ ชักถามแลกเปลี่ยน
16.00-16.30 น.	พิธีปิดการอบรม

ข้อควรปฏิบัติเมื่อลิฟต์ค้าง

ข้อควรปฏิบัติเมื่อลิฟต์ค้าง ลิฟต์ที่ได้มาตรฐานจะได้รับการออกแบบให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยมากที่สุดโดยเฉพาะระบบนิรภัยที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามหากเกิดปัญหากรณีลิฟต์ค้างไม่ว่าจะสาเหตุใดขอแนะนำข้อควรปฏิบัติดังนี้

- 1.เมื่อลิฟต์ค้างอย่าตกใจจนเกินเหตุควรตั้งสติให้ดีและไม่ต้องกังวลว่าจะขาดอากาศหายใจเนื่องจากลิฟต์ได้ถูกออกแบบให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอแม้ว่าพัดลมระบายอากาศจะไม่ทำงาน
 - 2.ให้กดปุ่มสัญญาณ EMERGENCY CALL ที่แผงปุ่มกดเพื่อขอความช่วยเหลือจากบุคลากรภายนอก
 - 3.ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ที่กำลังให้ความช่วยเหลือ เช่น มีผู้โดยสารกี่คน มีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่และพยายามสังเกตชั้นที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนที่ลิฟต์ค้างเพื่อทราบตำแหน่งค้างอยู่ผ่านทาง Interphone จากนั้นให้รอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
 - 4.ขณะที่ทำการช่วยเหลือ ลิฟต์อาจจะมีการเคลื่อนที่เพื่อให้อึดตรงตำแหน่งระดับชั้น ดังนั้นระหว่างที่รอ อย่าพยายามจัดหรือเปิดประตูจากด้านในโดยเด็ดขาด
 - 5.เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือจะต้องผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกระทำการใดๆ โดยเด็ดขาดกรณีไฟดับ
- ลิฟต์มีระบบ ARD (Automatic Rescue Device) เป็นระบบที่ช่วยในกรณีไฟฟ้าอาคารดับ ซึ่งเมื่อไฟฟ้าอาคารดับระบบลิฟต์จะหนัถอยหลังประมาณ 30-60 วินาที แล้วเปิดใช้งานระบบ ARD จะทำหน้าที่ช่วยให้ลิฟต์เคลื่อนที่ไปจอดชั้นที่ใกล้ที่สุด พร้อมประตูลิฟต์เปิดออกเพื่อให้ผู้โดยสารออกจากลิฟต์ทั้งหมดและลิฟต์จะทำการปิดระบบตัวเองไม่มีการรับคำสั่งต่อจนกว่าไฟฟ้าอาคารจะเป็นปรกติ ระบบลิฟต์จะสู่สภาวะการทำงานปรกติโดย การ Set ตัวเองใหม่อีกครั้ง

ขอให้ชุดปฏิบัติงาน กศ.พ.ชุดที่ 2" มาปฏิบัติงานในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2560

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เจวี อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรณาธิการ : นายกนก นามคันธ์
อาจารย์ตรวจเวร : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์อยู่เวร : ผศ.ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง
เจ้าหน้าที่อยู่เวร: 1.นายทิพากร อรรถนะ 2.ว่าที่ร.ต.ลำพูน แสงเหล็ก 3.นายชำนาญ สุวรรณไกรสร 4.นายสุเมธ เดชไทย 5.นายสราวุธ พลลาชม 6.นายสถาพร ปริบูรณ์วัฒน์
เจ้าหน้าที่รักษาเวรยาม-ยานพาหนะ : นายชัยยนต์ จันทร์สว่าง
เขียนข่าว/พิมพ์/ผู้ตรวจ: นางสาวอรอุมา วงศ์กิตตะ

ข่าว...จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผมไม่ได้เขียนข่าวให้อาจารย์และบุคลากรได้รับทราบตั้งแต่เข้ามาทำหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยครับ แต่ตอนทำหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารนั้น ได้เขียนข่าวชี้แจงการทำงานตามหน้าที่หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อสร้างความเข้าใจที่ติดต่อกัน ทุกท่านทราบดีว่าถึงแม้ว่าผมเองไม่ได้เขียนข่าวในการสื่อสารกับทุกท่านตามช่องทางนี้ แต่ได้ดำเนินการตามช่องทางอื่นๆ เช่นประชุมประธานสาขาชี้แจงแนวทางการทำงานในส่วนของงบประมาณที่ผมได้จัดสรรลงสาขาในปีนี้เพื่อให้การทำงานตรงเป้าหมายมากที่สุด ประชุมคณาจารย์ในภาคเรียนที่ผ่านมา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและอื่นๆ

ทุกท่านทราบว่ามหาวิทยาลัยมีเรื่องที่จะต้องเข้ามาแก้ไขเป็นการเร่งด่วนเป็นเรื่องที่ต้องทำให้สำเร็จและต้องใช้ความรอบคอบละเอียดอ่อนมากที่สุด เป็นปัญหาที่ยากมากปัญหานี้หนึ่งในการทำงานของผมแต่เนื่องจากการทำงานที่มีสภามหาวิทยาลัยของเราที่ผมได้นำเรื่องเข้าปรึกษาหารือทุกครั้งในการประชุมตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 การแก้ปัญหาจึงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเบาบางลงจนเป็นปกติในไม่ช้า

การทำงานแก้ปัญหาต่างๆ เรื่องต้องใช้ทีมงานทำงานแก้ปัญหาด้วยคนเดียวคงไม่ได้ ผมได้ประชุมทีมงานตั้งแต่รองอธิการบดี คณบดี และสภามอบหมายให้ไปติดต่องานที่ส่วนราชการที่กรุงเทพมหานครและบางครั้งต้องไปกันหลายคนเพราะความรู้ ความชำนาญการประสานงานนั้นทุกคนมีไม่เหมือนกัน จึงต้องใช้ทีมงานเพื่อช่วยกันซักถาม เพื่อช่วยกันตอบปัญหา จนวันนั้นน่าจะมียางออกที่ค่อนข้างเป็นไปได้ ผมในฐานะอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดของมหาวิทยาลัยไม่ยากให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเสียหายได้อีกต่อไป หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่ดีขอความกรุณาแจ้งได้นะครับ เพื่อช่วยกันทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยของเราเจริญก้าวหน้าต่อไป

ผมได้จัดสรรงบประมาณลงสู่สาขาคงเน้นไปที่การทำงานวิจัยครับ คณาจารย์ต้องทำงานวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 เรื่องครับ มีผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 60,000 บาท โดยประมาณ 3 เรื่องหากท่านใดที่มีผลงานจากงานอื่นๆ อยู่แล้วก็ดำเนินการต่อไปได้เลยครับ งบประมาณวิชาการเน้นการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่ 10 ต้องมีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาความจำเป็นกำหนดพื้นที่แล้ว คณะ สาขา จึงมาพิจารณาร่วมกันว่าจะทำโครงการใดที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่พื้นที่โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจนเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการ

ส่วนโครงการอื่นๆ ที่เน้นการพัฒนาให้นักศึกษาขอให้เน้นโครงการที่พัฒนานักศึกษาอย่างชัดเจน มีหลายๆ โครงการได้โดยการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา ต้องขออภัยอาจารย์ทุกท่านที่ผมต้องเข้มงวดในการใช้งบประมาณครับ ต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัย เมื่ออาจารย์ได้เขียนโครงการขอให้มีกิจกรรมมาด้วยครับจะดำเนินการอย่างไร อันที่เท่าไร ใช้งบประมาณอะไรบ้างการพิจารณาจะได้รวดเร็วครับ

การทำงานทั้งหมดดังกล่าวและงานของคณะและมหาวิทยาลัย อาจารย์และบุคลากรจะได้เข้ามารวมกันในการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป คงเป็นรอบที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 ครับ ผมได้ชี้แจงกับทุกท่านไปแล้วว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นให้ผลงานครับสำหรับอาจารย์คงเป็นงานหลักคือสอนและวิจัย และอื่นๆ ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนนั้นคงเน้นผลงานการทำงานทั้งนี้หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินขอให้นำมาพบผมได้ทุกเวลาครับที่สำนักงาน การทำงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายขอให้มีความถูกต้องตามระเบียบ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเมื่อมีการชี้แจงให้แกจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง กรุณาทำให้เรียบร้อยครับมีหลายโครงการเมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบต้องคืนเงิน ต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีก็ตามทำให้เสียเวลาและขวัญกำลังใจในการทำงานครับ **แต่หากว่าทำงานแล้วติดขัด ผู้บริหารให้ทำผิดระเบียบ ขอให้แจ้งมาได้ที่ผมเช่นกันครับจะได้ช่วยกันแก้ปัญหา**

ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่ไปค่อนข้างพร้อมสมบูรณ์ เมื่อผมมารับงานต่อจากท่านอธิการบดีสนิท เหลืองบุตรนาคน คงจะพัฒนางานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการให้ชัดเจนและโดดเด่นมากขึ้น โดยเฉพาะการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ต้องชัดเจนในระดับสาขาวิชาซึ่งผมได้ดำเนินการแล้วคือจัดงบประมาณให้เพราะฉะนั้นการพัฒนาจะอยู่ที่สาขา คณะ และการติดตามของฝ่ายบริหาร และจะนำผลงานที่ท่านปฏิบัติไปประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป

ในส่วนของการพัฒนานักศึกษาจะเริ่มจากการพัฒนาภาษาอังกฤษ เป้าหมายต้องการให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ก่อนสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 นี้จะได้ทดลองการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จะพยายามให้ครบทุกหมู่เรียนสำหรับหมู่เรียนที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้จะไปดูที่วิชาอื่นๆ เช่น วิชาศึกษาทั่วไปที่อาจารย์สามารถสอนได้ก็จะดำเนินการครับ และสิ้นภาคเรียนจะมีการสอบตามระดับการเรียนรัฐภาษาอังกฤษเพื่อวัดทักษะ ก็ขอความกรุณาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในต่างประเทศและมีผลการสอบภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับสื่อสารได้เข้าร่วมโครงการนะครับ ผมจะดำเนินการดูข้อมูลแต่ละคณะอีกครั้งหนึ่ง

การพัฒนาให้นักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการมีความจำเป็นและมีความสำคัญผมได้ไปดูการจัดแสดงศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ แล้วจึงมีความคิดว่านักศึกษาทุกสาขาวิชาควรจะมีการพัฒนาวัฒนธรรมของตนเองสักชิ้นหนึ่งก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะได้แจ้งสาขาให้ดำเนินการต่อไป โดยที่คณะและมหาวิทยาลัย จะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ อีกส่วนหนึ่งคือการพัฒนาทักษะ ทางสังคมให้นักศึกษาคงจะมี 3 เรื่องใหญ่ที่นักศึกษาจะต้องดำเนินการทุกคนในภาคเรียนที่ 2/2560 นี้ คือ การใส่หมวกกันน็อค การอบรมการต่อต้านคอร์รัปชัน และโครงการจิตอาสา ซึ่งจะช่วยพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนมีระเบียบวินัยเห็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาบัณฑิต

ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้ว ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไม่ได้จัดงานปีใหม่เพราะทุกคนมีความเศร้าโศกเสียใจกับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้มหาวิทยาลัยจะได้จัดงานปีใหม่ให้กับทุกท่านเช่นเดิมเหมือนในหลายๆ ปีที่ผ่านมา และได้มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้มีการแข่งขันกีฬาเพิ่มเติมเพื่อออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง และเชื่อมความสัมพันธ์กันครับ รายละเอียดคงแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป

ครับฉบับนี้คงมีสาระสำคัญที่จะแจ้งให้ทราบเท่าที่ก่อนครับ มหาวิทยาลัยจะก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ ผู้บริหารเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ผมจึงขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันทำงานตามกรอบภาระหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าของท่านและมหาวิทยาลัย ส่วนผมเองและผู้บริหารจะมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้มีชื่อเสียงก้าวหน้า และสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้...ขอบคุณครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ อินโย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย